

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมชาติใน มรภ.สุรินทร์-ชัยภูมิ

☛ นำเสนอเมื่อ 26 ก.ค. 2559

กระทรวงศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมชาติในสถาบันอุดมศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลัง คสช. ได้มีคำสั่งดังกล่าว คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองคณะจึงได้เดินทางไปลงพื้นที่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ คณบดี ตลอดจนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้งสองแห่ง และมีความเข้าใจถึงความจำเป็นที่มีคำสั่ง คสช. เขาไปช่วยแก้ไขปัญหานั้น และได้นำข้อมูลการลงพื้นที่มารายงาน ซึ่งพบว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยมีปัญหาที่แตกต่างกัน

กล่าวคือ **มรภ.ชัยภูมิ** มีปัญหาเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออกไปครั้งหนึ่ง และยังสรรหามาได้ไม่ครบถ้วน การทำงานจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้ขอให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกากฎการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมว่าเป็นอย่างไร เหตุใดเมื่อสรรหามาแล้วจึงเกิดขอร้องเรียนขึ้น เพื่อจะได้ตั้งกติกาใหม่ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และการบริหารงานบุคคล ที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการได้อย่างครบถ้วน

ส่วน **มรภ.สุรินทร์** มีปัญหาเรื่องอดีตนายสภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี เพื่อแต่งตั้งตนเองและพวกพ้องเป็นผู้บริหารในชุดต่างๆ โดยส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสม จึงได้มอบอำนาจให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ไปพิจารณารายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่



ที่มาภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ได้หารือประเด็นธรรมชาติของครูบาอาจารย์ ที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในใจเสมอ
จะอ้างว่าทำถูกระเบียบแต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมคงไม่ได้
นอกจากนี้ได้ขอให้ไปตรวจสอบประเด็นในข้อกฎหมายอื่นๆ เช่น การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไป และหากสภามหาวิทยาลัยรับรู้อีกก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

ทั้งนี้
คาดว่าจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งสรรหาสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน
โดยตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในเร็วๆ นี้ด้วย

นวัฒน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรูป/รายงาน

ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี : ถ่ายภาพ

25/7/2559

ที่มาภาพและเนื้อหาจาก [กระทรวงศึกษาธิการ 25 กรกฎาคม 2559](#)